



# ข้าวพรแผ่นดิน

ขอนแก่น ประเทศไทย

## จากทุ่งพรแผ่นดิน...

สวัสดิ์ค๊ะ เพื่อน ๆ และผู้สนับสนุนทุกท่าน

## 20 ปีแห่งการทรงนำของพระเจ้า

ไม่มีคำบรรยายใด ๆ ที่สามารถอธิบายความสำนึกพระคุณพระเจ้าผู้ทรงอัศจรรย์ ในการทรงนำมูลนิธิพรแผ่นดิน ตลอดมาได้ มูลนิธิพรแผ่นดิน ได้จดทะเบียนภายใต้กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2547 หลังการเกิดเพลิงไหม้ในสลัมสวนพลูที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 เมษายน 2547 การมีส่วนช่วยเหลือในเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนั้น เป็นเหตุให้ดิฉันได้เริ่มต้นการก่อตั้งมูลนิธิพรแผ่นดินขึ้น กระทั่งถึงวันนี้ พระเจ้ายังคงนำแต่อย่างก้าวของเรา ทรงประทานหนทางใหม่ ๆ เพื่อให้เราได้สำแดงความรักของพระองค์ต่อโลกที่แตกสลายนี้

เราได้ทำงานกับเด็ก ๆ และครอบครัวตลอดยี่สิบปีที่ผ่านมา เริ่มต้นจากสลัมริมทางรถไฟในสิบปีแรก และขณะนี้ เรามีศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6



เด็กกลุ่มแรกในปี 2549



ศูนย์ฯ ใกล้สลัมริมทางรถไฟ (ยุคบุกเบิก 2549)





เด็ก ๆ ในศูนย์การเรียนรู้ของเรา



ศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน สร้างในปี 2563

เราเป็นเพียงชิ้นส่วนเล็ก ๆ หนึ่งของพระเจ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (หรือที่เรียกกันว่า อีสาน) 20 จังหวัด และมีประชากรราว 22 ล้านคน วันที่ 29 กันยายน 2563 ช่วงระหว่างที่เกิดโรคระบาดใหญ่ เราได้เริ่มต้นโครงการเมล็ดพันธุ์ เพื่อช่วยเหลือบรรดาผู้นำในท้องถิ่น เพื่อการประกาศพระกิตติคุณ และทำการเกษตรที่เลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน ระหว่างสามปีที่ผ่านมา โครงการนี้ได้กลายเป็นโครงข่าย ทำให้เกิดความริเริ่มของผู้นำกว่าร้อยคนในภาคอีสาน และดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้ส่งต่อเรื่องนี้ให้โครงการอัครอีสาน ซึ่งเป็นเครือข่ายของผู้นำคริสเตียนท้องถิ่นดำเนินงานต่อไป และเรายังคงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้นำก้าวต่อไปอีกด้วย



การส่งมอบโครงการเมล็ดพันธุ์ให้ผู้นำเครือข่ายอัครอีสาน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 โครงการฮักอีสาน ได้ใช้สำนักงานของมูลนิธิพรแผ่นดินเดิม ริมทางสถานีรถไฟ เป็นศูนย์ประสานงานของตน เราพร้อม และยินดีมากในการที่จะร่วมมือ เสริมสร้าง ผู้นำคริสเตียนอื่น ๆ ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเข้มแข็งขึ้นด้วย



การเดินทางไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นเพราะท่านทั้งหลาย ที่ให้กำลังใจ และสนับสนุนพวกเราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภาระที่เกินกว่าหน้าที่ ทำให้เราเดินทางมาถึงวันนี้ได้ ปีนี้จึงเป็นปีที่เราได้เฉลิมฉลองความซื่อสัตย์ของพระเจ้า ขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยม และมาร่วมฉลองร่วมกับเราด้วย หลายท่านได้ร่วมเดินทางกับเรามากกว่าหนึ่งเส้นทาง เราจึงรู้สึกเป็นเกียรติมาก หากท่านสามารถมาร่วมฉลองกับเราด้วยตนเองได้ นอกจากการริเริ่มฉลองปีพิเศษนี้แล้ว พิธีการฉลองใหญ่ได้กำหนดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2567 จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันดังกล่าว หรือหากท่านจะสะดวกที่จะมาในช่วงเวลาอื่น ก็ขอโปรดแจ้งให้เราทราบด้วย

**เพราะพระเจ้าประเสริฐ ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิรันดร์ และความสัตย์สุจริตของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์ สดุดี 100:5**

เพื่อการเก็บเกี่ยว

**โตโรรี เจสัน**

ประธาน

มูลนิธิพรแผ่นดิน



## จากผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน

ระหว่างเทศกาลปีใหม่ไทย นักเรียนชายรุ่นพี่สี่คน ได้มีโอกาสเข้าค่ายสามคืน ค่ายนี้เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้พัฒนากทักษะสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน ๆ ทำให้รู้จักกันดีขึ้น นอกจากกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพแล้ว ยังมีเวลาว่างให้พวกเขาได้เล่นเกมส์ และกีฬาต่าง ๆ อีกด้วย



หนุ่ม ๆ ขอโอกาสทำอาหารเข้าเอง พวกเขาบอกว่าไปทอดที่ทำนั้นอร่อยมาก

เราหวัง และอธิษฐานว่าเด็กหนุ่มทั้งสี่คนนี้จะพัฒนาบุคลิกภาพในทางที่ดี และจำเป็น สำหรับการเติบโตขึ้นเป็นผู้ นำเข้มแข็ง ที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมโลก





ชวค่าย ค้นพบวิธีการผสมผสาน เวลาอาหาร กับเวลาเล่นเกมได้อย่างสร้างสรรค์



เพื่อนบ้านจับปลาจากบ่อเล็ก ๆ ในไร่ ระหว่างการเข้าค่ายของพวกเขา

ต้องขอขอบคุณผู้ให้ด้วยใจกว้างขวางอย่างท่านทั้งหลาย ที่ทำให้เราสามารถสร้างโอกาสเหล่านี้สำหรับนักเรียนของเรา ผมขอกล่าวอีกครั้งว่า ขอบคุณมาก ๆ จากกันบั้งของหัวใจ สำหรับการอธิษฐาน และการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ของเราอย่างซื่อสัตย์ ต่อเนื่องเสมอมา และกรุณาอธิษฐานต่อไปเพื่องานของพวกเราจะเกิดผลดีมาก ขึ้นสืบไปในอนาคต ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

ด้วยความนับถือ

**จอห์น เอ็ม เจสัน**

ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน

## คำค้นพิเศษ: งานเลี้ยง การ แจกรางวัล ปี2567



โดย คริส ดอลิสเซน  
ครูใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน

วันที่ 8 มีนาคม 2567 ศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน ได้จัดงานเลี้ยงการมอบรางวัลการเรียนประจำปี ครั้งที่ 8 ที่ กรีนโฮเทล ในจังหวัดขอนแก่น ผู้ร่วมงานไม่ใช่มีเพียงนักเรียน และญาติมิตรเท่านั้น แต่ยังมีบรรดาข้าราชการ ผู้นำทางจิตวิญญาณ และเพื่อน ๆ ของศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดินหลากหลายกลุ่มด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำคั้นนั้นเป็นเวลาที่พวกเราได้สะท้อนคิดถึงงานอันมหัศจรรย์ของพระเจ้าที่ได้ทรงกระทำผ่านชีวิตของเหล่านักเรียน และทีมงานเล็ก ๆ ของเราที่ศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดินด้วย



การแจกรางวัลผลการเรียนปีนี้ แตกต่างจากปีก่อน ๆ เพราะปีนี้ นอกจากเหรียญ และถ้วยรางวัลตามปกติแล้ว เรายังทำให้นักเรียนตื่นเต้นกับประกาศนียบัตรด้านต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น ลายมือสวยที่สุด ผู้มีพัฒนาการเป็นเลิศ, ผู้ทำงานดีที่สุด ผู้ทำงานเรียบร้อยที่สุด ผู้ไม่เคยขาดเรียน และรางวัลอื่น ๆ อีก คุณคงเห็นสีหน้าอันตื่นเต้นของนักเรียนแต่ละคน เมื่อพวกเขาถูกขานชื่อให้ขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีได้



เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน ที่คุณบุญเย็น โห้วสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มาให้โอวาท และกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนของเรา ท่านรู้สึกประทับใจต่อมารยาทที่เรียบร้อย สง่างาม และความตั้งใจฟังของเหล่านักเรียนขณะที่ท่านกำลังพูดอย่างมาก ซึ่งท่านรู้สึกได้ว่า แตกต่างจากโรงเรียนอื่น ๆ ที่ท่านเคยไปมาอย่างยิ่ง





คุณโดโรธี เจสัน ผู้ก่อตั้ง และประธานมูลนิธิพรแผ่นดิน ยังให้ข้อคิด โดยท่านได้กล่าวถึงเรื่องกระบองเพชร พืชที่สามารถปลูก และเติบโตขึ้นในพื้นที่แห้งแล้ง เพราะกระบองเพชรเป็นพืชที่สร้างระบบการอยู่รอดภายในตัวเองด้วยหนาม และเปลือกชั้นนอกห่อหุ้มตัวเองจากการถูกโจมตีได้ ที่ศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดินขณะที่เรากำลังเสริมสร้างผู้เปลี่ยนแปลงโลก ก็จำเป็นที่เราจะเติบโตไปพร้อมกันในการสร้างคนรุ่นใหม่ ที่ไม่เพียงแต่จะเอาตัวรอด และเติมด้วยความรอบรู้เท่านั้น แต่พวกเขาต้องเป็นคนกล้าที่สร้างความเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยความรอบรู้อันเป็นเลิศ และด้วยบุคลิกภาพอันน่าชื่นชมเป็นที่ยอมรับของคนทั้งปวงด้วย



นักเรียนแต่ละกลุ่มอายุได้แสดงความสามารถ ผ่านบทเพลง และการแสดง รวมทั้งครูของเราบางคนก็ได้สร้างความสนุกสนานในงานด้วยการแสดงความสามารถในการร้องเพลงด้วย แล้วจุดสุดยอดในงานคืนนั้น คือ จำนวนการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ปกครองที่ตั้งใจฝึกซ้อมร้องเพลง และรำ เป็นการกระทำเพื่อบรรดาลูก ๆ และเพื่อเป็นการขอบคุณทีมงานของศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน ที่ได้ทำการอบรมสั่งสอนลูก ๆ ของพวกเขา



เราได้สิ้นสุดคำคืนนั้น ด้วยการร้องเพลง “พระเจ้าอวยพรประเทศไทย” ด้วยการรำประกอบ เป็นเพลงที่หลอมรวมทุกคนเข้าด้วยกัน ไม่ว่าใครจะอยู่ในฐานะใด อายุเท่าไร นับถือศาสนาอะไร เป็นเชื้อชาติไหน หรือมีเบื้องหลังวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างไร เพลงอันทรงพลังนั้นได้ประทับใจของทุกคน



นับว่าเป็นคำคืนแสนพิเศษ เต็มด้วยความปลื้มปิติ น่าจดจำอย่างยิ่ง แม้ว่าท่านทั้งหลายอาจไม่ได้ร่วมงานกับเราในคืนนั้น แต่การสนับสนุนของท่านทั้งหลายตลอดมา ได้นำเรามาถึงจุดที่เรายืนอยู่ได้ในปัจจุบัน จากกันบึ้งแห่งหัวใจ ขอขอบคุณ และขอพระเจ้าทรงมีแก่ท่านทั้งหลาย ขอให้พวกเราเร่งรีบต่อไป เดินตามเสียงของพระเจ้าที่ละก้าว ทีละก้าว ไปด้วยกัน



ทีมบรรณาธิการข่าว: ไมค์ เจสัน และ คริส ดอลิสเซน

(+66) 850056268

info@worldharvestfoundation.org

www.worldharvestfoundation.org

ที่อยู่: 338 หมู่ 25 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น 40000 ประเทศไทย